

Sống đạo hôm nay:

Dụ ngôn trong Tin Mừng hôm nay dựa theo phong tục cưới xin của dân Do Thái thời Đức Giêsu. Việc cưới xin thường diễn ra vào ban đêm. Mấy hôm trước ngày cưới, hai bên chàng trai và cô gái đặt tiệc riêng đãi bà con bạn bè của mình. Rồi đến chính ngày cưới, hai họ nhập lại chung để ăn uống tại bên họ nhà trai. Nghi thức quan trọng nhất trong đêm rước dâu như sau: khoảng 6 giờ chiều, chàng rể cùng các phù rể cầm đuốc lên đường đến nhà cô gái. Khi đó cô dâu và các cô phù dâu sẽ chuẩn bị đèn để chờ đón họ chàng trai. Khi chàng rể đến đón dâu, đám rước sẽ khởi hành đi về nhà trai và nhập tiệc. Các cô phù dâu phải mang theo bình dầu và cầm đèn cháy sáng đứng chung quanh cô dâu chú rể trong nghi thức khai mạc tiệc cưới.

Ở đây Đức Giêsu mượn phong tục lễ rước dâu này để dạy môn đệ “Phải luôn canh thức và sẵn sàng”. Người tự ví mình giống như chàng rể. Người sẽ đến lần thứ hai vào ngày tận thế để phán xét và mở tiệc cưới Nước Thiên Đàng cho nhân loại. Chỉ những người nào khôn ngoan, thể hiện qua thái độ luôn tỉnh thức và trong tư thế sẵn sàng mới có đủ điều kiện được vào hưởng hạnh phúc Nước Trời đời đời. Còn những người đại biểu hiệu qua thái độ thiếu chuẩn bị, không sống tình mến Chúa yêu người, sẽ không được vào tham dự bữa tiệc cưới Nước Trời. Đồng thời dụ ngôn cũng nhấn mạnh việc “Chàng rể Giêsu sẽ đến bất ngờ” trong giờ chết của mỗi người hay vào ngày tận thế chung của nhân loại. Do đó, mọi tín hữu phải luôn canh thức chờ đợi Đức Giêsu sẽ đến lần thứ hai bất cứ vào lúc nào.

Năm cô dại: Dại vì không biết tiên liệu nên đã không đem bình dầu theo, hoặc có đem mà không đủ dùng, nên khi chàng rể đến thì đèn đã bị tắt. Thái độ khờ dại thể hiện qua hành vi tắc trách: có nhiệm vụ đi đón chú rể, nhưng lại không quan tâm chuẩn bị dầu cho cây đèn của mình. Đây là những kẻ cô chấp không tin Đức Giêsu hay là những người tuy có đức tin nhưng lại lười biếng cầu nguyện dâng lễ và không thực hành Lời Chúa, nên không đủ điều kiện để được Chúa tiếp nhận vào dự bàn tiệc Nước Trời đời sau.

Năm cô khôn: Khôn vì biết tiên liệu nhìn xa, nên đã mang đèn có đủ dầu để chờ đón chàng rể đến vào giữa đêm khuya. Đây là những tín hữu đã xây tòa nhà đức tin trên nền đá vững chắc là nghe và thực hành Lời Chúa (x. Mt 7,24). Họ có nếp sống đạo đức và được dồi dào ân sủng của Chúa, luôn sống đức tin bằng việc thực hành đức cậy và đức mến. Họ xứng đáng được Chúa cho vào Thiên Đàng trong giờ chết của họ và trong ngày tận thế chung của toàn thể nhân loại.



St. Vincent Liem Centre

95 Mount Alexander Road, Flemington, Vic. 3031

Tel: (03) 9376 4864 – Mob: 0405 466 276

0426 854 491 – Email: tuyenuyvsl@gmail.com

Website: www.vinhsonliem.org

HÔM NAY 12.11.2023

CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN – NĂM A

THÁNH

THỂ

Nguồn mạch
sự sống đời
đời



HÃY ĐẾN
THỜ LẠY
Thứ 5 hàng tuần

Chủ đề

TÌNH

THỨC

CHỜ

CHÚA

ĐẾN

Thông tin trong tuần:

1. Không có Thánh lễ 8g45 sáng Chúa Nhật 12/11. Giờ lễ 11g30 sáng và 5g00 chiều như thường lệ.
2. Năm em trong cộng đoàn sẽ lãnh nhận Bí tích Thêm Sức trong Thánh lễ 5g00 chiều Chúa Nhật hôm nay 12/11. Kính mời quý ÔBACE tham dự và cầu nguyện cho các em.
3. Rửa tội cho các em nhỏ tháng 11 được dời vào ngày 18/11 lúc 10g00 sáng. Xin quý phụ huynh có em nhỏ muốn được rửa tội, vui lòng lấy giấy giới thiệu nơi Trưởng Giáo khu, và gặp cha tuyên úy, trễ nhất tối Thứ Năm 16/11. Chân thành cảm ơn.
4. Tuần qua, Đoàn TNTT quyên góp được \$1127.40 qua việc bán thực phẩm sau các Thánh Lễ. Chúng con xin cảm ơn quý phụ huynh, ân nhân và cộng đoàn.
5. Nhằm hỗ trợ tài chính cho các Huynh Trưởng TNTT của Xứ Đoàn VSL đi tham dự Trại huấn luyện Năng Hồng, và được sự đồng ý của hai cha tuyên úy và BMV, đoàn TNTT sẽ có bữa tiệc gây quỹ vào tối Thứ Bảy 16/12/2023 tại Hội Trường TT, giá vé \$50.00/người, và vé số \$5.00/vé. Kính mong ÔBACE hỗ trợ cho các em.
6. Chúa Nhật 19/11 sẽ không có Thánh lễ 11g30AM và không có giờ cầu LCTX lúc 3:00PM. Kính mời quý ÔBACE tham dự Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo VN tại Nhà Thờ Chính Tòa St Patrick, 1 Cathedral Pl Melbourne, lúc 2g00 chiều. Chi tiết nơi Bảng Thông tin của Cộng đoàn.

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

Đáp ca: Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, linh hồn con đã khao khát Chúa.

Tung hô Tin Mừng: Alleluia. Anh em hãy canh thức và hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.

Chúa Nhật XXXIII THƯỜNG NIÊN – NĂM A – 19/11/2023

Bài Đọc 1: Cn 31, 10-13. 19-20.30-31

Bài Đọc 2: 1Tx 5, 1-6

Phúc Âm: Mt 25 14-30

Đóng góp cho Trung Tâm



St Vincent Liem Catholic Community
BSB 083 355
A/C No: 628 745 710

Cộng đoàn tạ ơn Chúa, luôn ghi ơn và cầu nguyện cho quý Cha tiền nhiệm và quý ân nhân của Cộng Đoàn, vào mỗi Thứ Năm và Thứ Sáu đầu tháng.

Đóng góp trong Tuần Chúa nhật 05/11/2023

Lần 1: \$2035.00

Lần 2: \$1350.00

THÁNH LỄ TẠI TRUNG TÂM

Thứ Bảy : 6g00 tối – Thánh lễ
Chúa Nhật : 8g45 sáng – Thánh Lễ
: 11g30 trưa – Thánh Lễ
: 3g00 chiều – Giờ Lòng CTX
: 5g00 chiều – Thánh Lễ

Thứ Ba, Năm, Sáu: 6g30 tối – Thánh Lễ
Thứ Tư : 10g00 sáng – Thánh Lễ

Đặc biệt, tối Thứ Năm hàng tuần có châu phép lành Thánh Thể và lần chuỗi Mân Côi.

Thứ Sáu Đầu Tháng: 3g00 chiều - Giờ Lòng Chúa Thương Xót. 6g30 tối – Thánh Lễ.

Giải tội: Trong giờ châu tối Thứ Năm hàng tuần. Ngoài ra xin liên hệ với Lm trước giờ lễ.

Rửa tội trẻ em: Thứ Bảy cuối tháng: 10:00am

Hôn Phối: Gặp Linh mục tuyên úy để sắp xếp.

Thừa tác viên Lời Chúa và Thánh Thể:

Chúa Nhật: 12/11/2023

Thứ Bảy- 6:00pm: Ô/B: Lễ Thánh Vinh
Ô/B: Sơn Liêm

Trao MTC: Ô/B:

Chúa Nhật:

- 8.45am: Thiếu Nhi Thánh Thể / Giới Trẻ

Trao MTC: Ô/B: Không có Lễ

Ô/B: 8g45 AM

- 11.30am: Ô/B: Trần Công Hùng

Ô/B: Cao Kim Liên

Trao MTC: Ô/B: Tổng Thị Quế

- 5.00pm: Ô/B: Nguyễn Văn Hải

Ô/B: Quỳnh Hương

Trao MTC: Ô/B: Võ Minh Tân

TIN MỪNG CHO NGƯỜI TRẺ

Always be Ready

Have you ever thought to yourself that it would be better to have fun and be bad now, and then be good later? That's what some of the bridesmaids in today's parable were like. They only brought enough oil for their lamps, and didn't bother to bring any extra. But the other bridesmaids had been wise and took along extra flasks to refill their lamps when it got late. When the bridegroom came, those who hadn't brought extra oil were gone, getting more oil, and missed the feast!



Sometimes people say that they have lots of time to change from their evil ways, so they don't repent right away. This parable shows us that it is very foolish to leave important things until later. Nobody knows when they will die, so we should always be ready.

The oil of the bridesmaids is like the grace in our souls. We need to make sure that our soul always has sanctifying grace, which we need to get into Heaven. We lose that grace when we do a serious sin. That is why if we ever commit a serious sin, we should go to confession as soon as we can so that we will always have grace and be ready for when we die.

